

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๐๗/ว ๓๕๕๕



ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ถนนอุทองนอก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยผู้บังคับการกองตำรวจสันติบาล ๓ (พลตำรวจตรี เอกวิทย์ ลิ้มสังกาศ) ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนคนที่ห้า ประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มอบนโยบายผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ให้ตำรวจบูรณาการร่วมกับทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อปรับแผนการจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ช่วงเวลา โดยเน้นการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ อาทิ การดื่มสุราแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น

๒. ให้ฝ่ายปกครอง บูรณาการร่วมกับตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และสรรพสามิตกำกับ ดูแลสถานบริการ และเข้มงวดกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๓. ให้อำเภอ ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันควบคุม ยับยั้ง ป้องกันกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะในอำเภอที่มีความเสี่ยงอุบัติเหตุสูง (สีแดงและส้ม) เน้นการดำเนินการของด่านชุมชนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และรถจักรยานยนต์พ่วงที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ รวมทั้งการบรรทุกท้ายกระบะที่มีลักษณะไม่ปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการสัญจรและการเล่นน้ำสงกรานต์

๔. ให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ปลอดภัยและปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Zoning)

/๕. ให้ประชาสัมพันธ์...

๕. ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน สถิติการเสียชีวิต บาดเจ็บ สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงแนวทาง มาตรการต่างๆที่ภาครัฐดำเนินการ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย รวมทั้งการใช้กลไกทางสังคม ในชุมชน หมู่บ้านและครอบครัว ในการแนะนำ ตักเตือน และเฝ้าระวัง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง

ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๘๘๑ - ๙